

## **Đại hội chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy nhiệm kỳ 2025 – 2027**

**Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Gia Thụy, sáng ngày 22/2/2025, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỷ cương và đoàn kết, chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2027, bầu cấp ủy Chi bộ, Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đại hội không chỉ là dịp để tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những mục tiêu mới, hướng tới xây dựng Chi bộ vững mạnh và phát triển toàn diện.**



### *Chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy thực hiện nghi lễ chào cờ*

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thu Hoài – UV Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Gia Thụy và 36/38 đảng viên thuộc chi bộ có mặt tham dự. Thay mặt Đảng ủy phường Gia Thụy, đồng chí gửi đến đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Đ/c



*Nguyễn Thu Hoài thay mặt Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng*

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo chính trị, đánh giá những thành tựu nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo nhấn mạnh các kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, công tác xây dựng Đảng và vai trò nòng cốt của Chi bộ trong các hoạt động đoàn thể, xã hội. Đồng thời, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền cũng thay mặt chi ủy trình bày cáo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.



*Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền – Bí thư chi bộ trình bày Báo cáo chính trị*

Tại đại hội, các đồng chí đảng viên của chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến thực tế vào dự thảo, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2027. Các ý kiến tập trung về việc: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong chi bộ; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với công tác chuyên môn trong nhà trường và vai trò của chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể.



*Đ/c Trịnh Thị Thanh Hà đóng góp ý kiến tại đại hội*

Đại hội làm việc với tinh thần đoàn kết cao, diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự. Mỗi đảng viên của chi bộ đã ý thức rất rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu chọn ra những đồng chí đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đủ đức, đủ tài qua từng lá phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, đại biểu dự Đại hội cấp trên theo đúng qui định của điều lệ Đảng và đã xây dựng thành công Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Kết quả bầu cử, đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chi ủy khóa mới. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Bí thư chi bộ và các đồng chí Nguyễn Phương Hằng, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kiều Chinh - Chi ủy viên nhiệm kỳ 2025-2027. Đại hội đã tiến

hành bầu cử 05 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường (trong đó gồm 01 đại biểu dự khuyết. Các đồng chí trong Ban chỉ ủy chi bộ Trường Tiểu học Gia Thụy nhiệm kỳ 2025 - 2027 ra mắt Đại hội.



### *Cấp ủy nhiệm kì 2025 - 2027 ra mắt đại hội*

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng đại diện cho Ban chỉ ủy chi bộ khóa mới lên phát biểu ý kiến, đồng chí nhấn mạnh về việc đoàn kết nội bộ, tinh sáng tạo trong mọi hoạt động của chi bộ và hi vọng rằng với tinh thần và truyền thống đã có, chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 của trường Tiểu học Gia Thụy đã thành công tốt đẹp. Mỗi thành viên trong cấp ủy mới nguyện đoàn kết, trách nhiệm, rèn luyện về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.



*Chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy*